



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำหนดในลักษณะกรอบระดับตำแหน่งเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้วให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ พร้อมทั้งชื่อผลงาน ค่าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงานที่จะประเมินข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ยื่นผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน จำนวน เรื่องละ ๔ เล่ม (เรื่องเดียวกับเรื่องที่เสนอในขั้นตอนการคัดเลือก) พร้อมแนบแผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูล ช่างต้น ในรูปแบบ PDF จำนวน ๑ แผ่น ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันประกาศนี้ โดยส่งด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวัน และเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ด้วยวิธีพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ และให้วงเล็บมุมซอง ด้านล่างซ้ายว่า “การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ” ในวัน และเวลาราชการ โดยถือวัน และเวลาที่ไปรษณีย์รับต้นทางเป็นวันที่ยื่นเอกสาร

ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงผลงานของบุคคลดังกล่าว สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง/สังกัด/เลขที่ ที่คัดเลือก	ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง/ระดับ/เลขที่/สังกัด	ผลงานที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน /สัดส่วนของผลงาน (%)	สัดส่วนผลงาน ๑๐๐%	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
๑	นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ เลขที่ ๘๙๘ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสตูล	นายณรงค์กร ยंत्रรอด นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เลขที่ ๘๙๘ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสตูล	เรื่องที่ ๑ โครงการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. นายชิษณุพงศ์ กิตติปัญญาโชติ (๕%)	๙๕%	เรื่อง โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา